

## แนวทางคอนคำถามที่พบบ่อย

### งานทะเบียนราษฎร

#### การเกิด

**ถาม** เด็กเกิดที่บ้านใครต้องเป็นผู้แจ้งการเกิด ต้องเตรียมหลักฐานเอกสารอะไรบ้าง ต้องแจ้งภายในกี่วัน และหากไม่แจ้งภายในกำหนดจะมีความผิดหรือไม่อย่างไร

**ตอบ** หรือบิดาหรือมารดาเด็กแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่เด็กเกิด โดยเตรียมหลักฐานสำเนาทะเบียนนบชน บัตรประจำตัวผู้แจ้ง ประจำตัวบิดามารดาเด็ก (หนังสือรับรองการเกิดกรณีเกิดที่สถานพยาบาล) โดยแจ้งภายใน วันนับแต่วันเกิด หากไม่แจ้งภายในกำหนดจะความผิดต้องระวางกษปรับไม่เกิน ๑ พันบาท

#### การตาย

**ถาม** คนตายในบ้นใครต้องนผู้แจ้งการตาย ต้องเตรียมหลักฐานเอกสารอะไรบ้าง ต้องแจ้งภายในเวลาเท่าใดและหากไม่แจ้งภายในกำหนดจะมีความผิดหรือไม่อย่างไร

**ตอบ** เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตาย โดยเตรียมหลักฐานบัตรประจำตัวผู้แจ้ง บัตรประจำตัวคนตาย หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนนบชนบ้านที่คนตายมีชื่อ โดยต้องแจ้งภายใน ๒๙ ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ หากไม่แจ้งภายในกำหนดจะความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑ พันบาท

#### การขอเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ

**ถาม** การขอเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ ใครต้องเป็นผู้ยื่นคำร้อง ยื่นที่ใดและใช้หลักฐานเอกสารอะไรบ้าง

**ตอบ** ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ตาย ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่ โดยเตรียมหลักฐานบัตรประจำตัวผู้แจ้ง มรณบัตร หนังสือรับรองการจัดการศพ (ถ้ามี) หนังสือมอบหมายและบัตรประจำตัวผู้รับมอบ (กรณีมอบหมาย)

#### การขอบ้านเลขที่ใหม่

**ถาม** บ่นปลูกสร้างใหม่ กรขอบ้านเลขที่ใครจะต้องเป็นผู้ขอ ต้องใช้หลักฐานเอกสารอะไรบ้างต้องแจ้งภายในเวลาเท่าใด และหากไม่แจ้งภายในกำหนดจะมีความผิดหรือไม่อย่างไร

**ตอบ** เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่บ้านตั้งอยู่ โดยเตรียมหลักฐานบัตรประจำตัวเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน (ถ้ามี) หนังสือมอบหมายและบัตรประจำตัวผู้รับมอบ (กรณีมอบหมาย) แผนที่ตั้งบนโดยสังเขป โดยต้องแจ้งภายใน ๑๕ วันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ หกมแจ้งภายในกำหนดจะความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑ พันบาท

### การแจ้งย้ายออก

**ถาม** การแจ้งย้ายออก ใครจะต้องเป็นผู้แจ้ง ต้องใช้หลักฐานเอกสารอะไรบ้าง ต้องแจ้งภายในเวลาเท่าใด และหากไม่แจ้งภายในกำหนดจะมีความผิดหรือไม่อย่างไร

**ตอบ** เจ้าบ้าน แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งหรือนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยเตรียมหลักฐานบัตรประจำตัวจน สำเนาทะเบียนนบเจ้าบ้าน หนังสือมอบหมายและบัตรประจำตัวผู้รับมอบ (กรณีมอบหมาย) โดยต้องแจ้งภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ่นย้ายออก หากไม่แจ้งภายในกำหนดจะความผิดต้องระวางกษปรับไม่เกิน ๑ พันบาท

### การแจ้งย้ายเข้ากรณีปกติทั่วไป

**ถาม** การแจ้งย้ายเข้า ใครจะต้องเป็นผู้แจ้ง ต้องใช้หลักฐานเอกสารอะไรบ้าง ต้องแจ้งภายในเวลาเท่าใด และหากไม่แจ้งภายในกำหนดจะมีความผิดหรือไม่อย่างไร

**ตอบ** เจ้าบ้าน แจ้งนายทะเบียนผู้รับแจ้งนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยเตรียมหลักฐานบัตรประจำตัว ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ตอนที่ ๑ และ ๒ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้า หนังสือมอบหมายและบัตรประจำตัวผู้รับมอบ (กรณีมอบหมาย) โดยต้องแจ้งภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ่น หากไม่แจ้งภายในกำหนดจะความผิดต้องระวางกษปรับไม่เกิน ๑ พันบาท

### การแจ้งย้ายเข้ากรณีย้ายปลายทาง

**ถาม** การแจ้งย้ายเข้าปลายทาง ใครจะต้องเป็นผู้แจ้ง แจ้งที่ใด และต้องใช้หลักฐานเอกสารอะไรบ้าง

**ตอบ** ผู้ย้ายหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย (กรณีผู้ย่าว) แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งหรือนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ประสงค์แจ้งเข้าย้ายเข้า โดยเตรียมหลักฐานบัตรประจำตัวผู้ย้ายหรือสูติบัตร (กรณีผู้ย่าว) บัตรประจำตัวเข้าบ่น หนังสือยินยอมให้ย้ายเข้าจากเจ้าบ้านสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้าหนังสือมอบหมายและบัตรประจำตัวผู้รับมอบ (กรณีมอบหมาย)

### การขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเดิมที่ชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลายต้องใช้หลักฐานใดบ้าง

**ถาม** การขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเดิมที่ชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลายต้องใช้หลักฐานใดบ้าง

**ตอบ** บัตรประจำตัวเข้าบ่น สำเนาทะเบียนบ้านฉบับที่ชำรุด (เฉพาะกรณีชำรุด) หนังสือมอบหมายและบัตรประจำตัวผู้รับมอบ (กรณีมอบหมาย)

### การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีตาย

**ถาม** การขอการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบนกรณีตาย ต้องใช้หลักฐานเอกสารอะไรบ้าง

**ตอบ** บัตรประจำตัวเจ้าบ้าน สำเนาทะเบียนนฉบับเจ้าบ้านที่มีรายการผู้ตาย หลักฐานการตาย เช่น มรณบัตร หลักฐานการตายที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศอื่น (ต้องได้รับการแปลและรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ) หนังสือมอหมายและบัตรประจำตัวผู้รับมอบ (กรณีมอบหมาย)

### การขอคัดรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร และรายการจากฐานข้อมูล

**ถาม** การขอคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร และรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สามารถยื่นคำร้องที่ใดได้บ้าง

**ตอบ** ๑. กรณีขอคัดและรับรองจากเอกสารต้นฉบับ ยื่นคำร้องได้ที่สำนักทะเบียนที่จัดทำเอกสารทะเบียน  
๒. กรณีขอคัดและรับรองรายการจกฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ยื่นคำร้องได้ที่สำนักทะเบียนทุกแห่ง  
สำนักทะเบียนจังหวัด สำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร และสำนักทะเบียนกลาง

**ถาม** การขอคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร และรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ใครบ้างมีสิทธิยื่นคำร้องขอคัดได้

**ตอบ** ๑. เจ้าของรายการ  
๒. ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น เจ้าบ้าน ผู้มีชื่อและรายการปรากฏในเอกสารที่จะขอคัดและรับรอง บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเอกสารทะเบียนราษฎรไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม